



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

9 เมษายน 2564



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศไทย วันที่ 8 เม.ย. ติดเชื้อเพิ่ม 405 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 391 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 14 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 30,310 ราย หายป่วยสะสม 28,101 ราย ยังรักษาอยู่ 2,114 ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ 95 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 134,483,810 ราย เสียชีวิต 2,913,828 ราย รักษาหาย 108,292,124 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ อียู ยืนยันวันขึ้นแอสตราฯ เชื่อมโยงปัญหาเกิดลิ่มเลือด พร้อมจัดสรรงบประมาณ 123 ล้านยูโรวิจัยเร่งด่วนเกี่ยวกับเชื้อโควิดกลายพันธุ์ เยอรมนี รัฐบาลาเรียลงนามซื้อวัคซีนสปุตนิก โฟว์ ของรัสเซีย เกาหลีใต้ เตรียมเพิ่มมาตรการใหม่ในการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งล่าสุดใช้คำสั่งจำกัดการรวมตัวในส่วนตัวได้ไม่เกิน 4 คน

#### ประเด็นที่มีผลกระทบ

##### 1.มาตรการช่วงเทศกาลสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ. ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ประชาชาติ, thebangkokinsight, js100, thaigov)

-ปลัด สธ. อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รองผบช.น. รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. ร่วมแถลงข่าวการเตรียมการรองรับเทศกาลสงกรานต์ 2564 กระทรวงสาธารณสุข “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” โดย ศบค.กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมงานบุญตามประเพณีสงกรานต์ภายใต้สโลแกน ริน รด พรหม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ และเดินทางข้ามจังหวัดกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวได้ โดยให้คกก.โรคติดต่อจังหวัดพิจารณาความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม เข้มมาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, mcoot, one31)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ไม่ได้งดการจัดกิจกรรม แต่มีมาตรการป้องกันควบคุมโรคส่วนตัว และงดกิจกรรมการสาดน้ำ การจัดคอนเสิร์ต กิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิด เช่น ปาร์ตี้พอม ประแบ่ง สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของคกก.โรคติดต่อจังหวัด

-ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก มีข้อสรุปว่า จะไม่มีการเปลี่ยนระดับสีพื้นที่เนื่องจากจะกระทบต่อการเดินทางของประชาชนและการประกอบกิจกรรมของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากครั้งนี้มีความเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง โดยตั้งแต่ 22 มี.ค. - 7 เม.ย. พบติดเชื้อ 504 ราย ใน 20 จังหวัด และเป็นเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์อังกฤษที่แพร่ระบาดเร็ว ดังนั้น ที่ประชุม EOC สธ.จึงมีข้อเสนอต่อที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก วันที่ 9 เม.ย. ให้ปิดสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานประกอบการอาบอบนวด อย่างน้อย 14 วัน หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายใน 41 จังหวัด นอกจากนี้ เตรียมเสนอนายกฯ เรื่องการทำงานที่บ้าน โดยขอให้ภาครัฐและเอกชนกำหนดแนวทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือการปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, nationtv

-จ.บึงกาฬ ยกเลิกงานวันมหาสงกรานต์ 13 เม.ย. จ.พิษณุโลก ยกเลิกจัดงานมหกรรมอาหารฯ หลับพบติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย และให้ผู้เดินทางมาจาก กทม. ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี ต้องเข้าระบบเฝ้าระวัง จ.นครสวรรค์ สั่งยกเลิกงานสงกรานต์ทุกแห่งในพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-ส.ส.ภูมิใจไทย ติดโควิด 1 ราย มีประวัติไปกินข้าวกับเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์ทองหล่อ

##### 2.ความคืบหน้าการสอบสวนโรคในแวดวงรัฐมนตรี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcoot

-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ กล่าวว่า การติดโควิด 19 ของรมว.คมนาคม ไม่กระทบกับความเชื่อมั่นของรัฐบาล ส่วนข่าวว่าติดจากสถานบันเทิงไม่รู้แหล่งที่มาของข่าว ต้องให้ความเชื่อมั่นในตัวรัฐมนตรี ส่วนกรณีนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ระบุว่าคริสตัลคลับเปรียบเสมือนไทยคู่ฟ้า 2 ที่รัฐมนตรีและส.ส.จะคุยงานสำคัญ ยืนยันว่าไม่ทราบ ส่วนความคืบหน้าการสร้างรพ.สนาม ในกทม. ขณะนี้ ก.กลางโหมพิจารณาและเตรียมการไว้หมดแล้ว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ mcot

-รมว.เกษตรฯ ผลตรวจไม่พบเชื้อ แต่ยกเลิกภารกิจทั้งหมดและกักตัว 14 วัน ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ขณะที่ รมช.เกษตรฯ ผลตรวจเป็นลบเช่นกัน แต่จะตรวจซ้ำในอีก 1 สัปดาห์เพื่อความสบายใจ ยืนยันอยู่ในงานวันเกิดพรรคภูมิใจไทยแต่ไม่ได้อยู่ใกล้ชัตรรมว.คมนาคม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, newtv, thaipbs, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ

-มีรายงานการติดเชื้อในบุคคลสำคัญ ดังนี้ ผู้ว่าการ รฟม. ผลตรวจพบติดเชื้อ ได้เข้ารับการรักษาตามขั้นตอน, ปลัด ก.คมนาคม ผลการตรวจเชื้อเป็นลบ ส่วนอาการล่าสุดของ รมว.คมนาคม ไม่มีไข้ จะยังรักษาตัวอีก 10 - 12 วัน, รมช.ศธ. ผลตรวจเป็นลบ พร้อมกักตัว 14 วัน และ Work from home, สำหรับไทม์ไลน์ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เข้าประชุมที่กรมฯ เมื่อ 5 เม.ย. และ 7 เม.ย. รวม 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ประชุมทั้งบุคคลใน-นอกหน่วยงาน รวม 57 คน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-นายชววิทย์ กลมวิศิษฎ์ ระบุ มีหลักฐานเป็นภาพถ่ายทะเบียนรถของรัฐมนตรียี่ที่เข้าไปจอดยังลานจอดรถวิวไอพี สถานบันเทิงย่านทองหล่อ นอกจากนี้ข่าวล่าในกรุ๊ปไลน์ของคริสตัลคลับ มีเด็กติดโควิดไปร่วม 50 คน แล้ว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ mcot

-น.ส.เกณิกา ตาปสนันท์ สมาชิกพรรคไทยสร้างไทย เรียกร้องให้บุคคลสำคัญในรัฐบาลเปิดเผยไทม์ไลน์อย่างละเอียดตามเงื่อนไขที่กำหนดในพ.ร.บ.โรคติดต่อ หลังสังคมสงสัยว่าอาจมีการปกปิดข้อมูลในบางช่วง และรัฐบาลควรตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ พร้อมขอให้รัฐพิจารณาให้รพ.เอกชนสามารถจัดซื้อวัคซีนเองได้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, thansettakij, mcot

-น.ส.พิมพ์พิ พิณัฐวิชาติกุล ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการติดเชื้อของคนในกรม. และส.ส. ว่า ถ้าติดเชื้อจากการทำงาน ลงพื้นที่แก้ปัญหาให้ประชาชน ถือเป็นเรื่องน่าก่อกอง แต่หากเกิดจากการไปเที่ยวสถานบันเทิงเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ เพราะถือว่าขาดจิตสำนึก

### 3.คลัสเตอร์สถานบันเทิงใน กทม.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า

-โฆษก ศบค. ระบุ จังหวัดที่เชื่อมโยงกับสถานบันเทิงมี 20 จังหวัด ได้แก่ กทม. เชียงใหม่ เชียงราย พิจิตร โลก พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ ขอนแก่น อุตรดิตถ์ บุรีรัมย์ ยโสธร ภูเก็ต ชุมพร สงขลา

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย

-บก.ปคบ. รายงานพบตำรวจติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 1 นาย ประวัติไปพื้นที่ทองหล่อ ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในกองเดียวกันอีก 30 กว่านาย ไปตรวจหาเชื้อแล้ว ผลเป็นลบ 27 นาย ที่เหลืออยู่ระหว่างรอผล สั่งให้กักตัวป้องกันโรค 14 วัน

-รอง ผบช.น. เผย มีตำรวจสน.ทองหล่อ ติดเชื้อเพิ่ม 2 นาย รวมเป็น 11 นาย และต้องกักตัวรวม 25 นาย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ mcot

-สำนักอนามัย กทม. ตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยงพนักงานสถานบันเทิง และกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด ที่ลานกีฬาแสงทิพย์ ซอยปรีดีพนมยงค์ 2 หลังเหตุคลัสเตอร์ย่านทองหล่อ กำหนดฉีดวันละ 600 คน ไปจนถึง 9 เม.ย.นี้

### 4.โควิดสายพันธุ์อังกฤษ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (thaipbs, js100, workpointtoday)

-นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก คาดต้นตอโควิด 19 สายพันธุ์อังกฤษในไทย น่าจะมาจากการเคลื่อนย้ายของประชาชนระหว่างประเทศกัมพูชาและไทย เพราะพบสายพันธุ์นี้ในกัมพูชาตั้งแต่ 20 ก.พ. 2564 และยังระบาดอย่างรุนแรงในกัมพูชา แรงงานต่างด้าวหรือคนไทยที่ข้ามไปข้ามมาน่าจะเป็นต้นเหตุ

### 5.การกักตัวผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ

-นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.นครราชสีมา เปิดเผยถึงกรณีมีข่าวเผยแพร่ในโซเชียล เรื่องการกักตัวผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง 14 วัน ของ จ.นครราชสีมา ว่า เป็นเพียงข้อหาหรือ ขณะนี้ยังไม่มีการกักตัว แต่ขอความร่วมมือไม่ไปทำกิจกรรมที่เป็นกรรวมกลุ่ม เมื่อทำธุระเสร็จให้รีบกลับบ้านและเฝ้าระวังตนเอง หากมีอาการผิดปกติให้แจ้ง อสม. หรือจนท.สาธารณสุข บุคคลที่เดินทางมาจาก กทม. ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม ให้รายงานตัวกับผู้นำชุมชนหรือ อสม.ในพื้นที่ ภายใน 12 ชั่วโมง นับแต่เดินทางเข้าจังหวัด

## 6.รายงานการพบผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, thebangkokinsight

-ศิริราชพยาบาล พบแพทย์ประจำบ้านติดเชื้อโควิด 2 ราย จากภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด 1 ราย และภาควิชาวิสัญญีวิทยา 1 ราย เบื้องต้นทราบว่าเป็นการติดเชื้อจากภายนอกโดยไม่รู้ตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, thaipbs

-รพ.ราชวิถี พบแพทย์ประจำบ้านกลุ่มงานศัลยศาสตร์ ติดเชื้อโควิด 1 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงติดเชื้อเพิ่มอีก 10 ราย พร้อมดำเนินการกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-กรณีมีเอกสารหลักสูตร Digital Tranformation For CEO#3 จากเครือข่ายค่ายต่างแห่งหนึ่ง แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหลักสูตรดังกล่าวและอยู่ในงานเลี้ยงตอนค่ำ ไปตรวจคัดกรองโควิด 19 และกักตัว เนื่องจากพบผู้เข้าร่วมสังสรรค์ติดเชื้อ ล่าสุดมีคำถามเกี่ยวกับมาตรการคัดกรองโควิด 19 ในงาน เพราะมีภาพผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมากไม่สวมหน้ากากอนามัย และไม่มีการเว้นระยะห่าง โดยงานนี้มีผู้เข้าร่วมสังสรรค์ติดเชื้อแล้วอย่างน้อย 3 คน ขณะที่ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. ระบุ ต้องขอบคุณผู้จัดการที่มีความรับผิดชอบและเรียกผู้ร่วมงานเข้าสู่กระบวนการควบคุมโรค งานลักษณะดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ ขอให้ผู้ที่มีความเสี่ยงจากงานข้างต้น รีบไปตรวจหาเชื้อและกักตัวด่วน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-จ.นครสวรรค์ พบเคสดังติดเชื้อโควิด 1 ราย รอผลการตรวจเชื้อเพื่อนร่วมคณะ 28 ราย โทม์ไลน์แสดงใน จ.นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท และไปเที่ยวน้ำตกแก่งซอง จ.พิษณุโลก ด้านแม่ยกแห่งตรวจเชื้อที่รพ.สวรรค์ประชารักษ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, ผู้จัดการ

-สื่อโซเชียลโพสต์ข้อความเตือนผู้ที่ไปร่วมงานแต่งงานที่หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ให้กักตัวและไปตรวจหาเชื้อโควิด เนื่องจากเจ้าบ่าวติดโควิด 19 พบกลุ่มเสี่ยงสูง 52 คน รอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างนี้ทำการกักตัวจนกว่าผลจะออก ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้เฝ้าสังเกตอาการ

## 7.รพ.ขาดแคลนเตียงรักษาผู้ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bangkokinsight

-รพ.เอกชนกว่า 10 แห่งใน กทม. ประกาศงดตรวจโควิด เนื่องจากเตียงเต็มและน้ำยาตรวจหมด ได้แก่ รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์, รพ.เจ้าพระยา, รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.สุขุมวิท, รพ.รามคำแหง, รพ.เมดพาร์ค, รพ.เพชรเวช, รพ.ปิยะเวท และ รพ.เปาโลเกษตร ด้าน เพจหมอแสบแพนด้า ระบุสาเหตุมาจากหลายรพ.ไม่อยากตรวจเพราะถ้าพบผลบวก รพ.ต้องรับรักษาผู้ป่วย และหลายรพ.เตียงเต็ม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-รพ.รามคำแหง ระบุว่า เนื่องจากมีผู้ตรวจพบเชื้อโควิด 19 จำนวนมาก แม้อรพ.จะจัดพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับผู้ป่วยตามคำสั่งของ สธ. แต่ยังพบปัญหาเตียงไม่พอต่อการดูแลผู้ตรวจพบเชื้อ จึงขอหยุดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ชั่วคราว ตั้งแต่ 8 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป

## 8.ผู้ติดเชื้อปกปิดข้อมูล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ isranews

-จากกรณีศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 จ.นนทบุรี พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรายที่ 351 เป็นชายไทย อายุ 57 ปี ข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรม แต่ผู้ป่วยไม่ยอมให้ข้อมูลนั้น โฆษกสำนักงานศาลยุติธรรม ชี้แจงว่า เป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพักรักษาตัวที่รพ. ได้ประสานให้ข้าราชการดังกล่าวจัดทำไทม์ไลน์พร้อมให้ความร่วมมือต่อการสอบสวนโรคกับสสจ.นนทบุรี

## 9.ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newtv, js100

-กรมควบคุมโรค เผย กรณีมีการส่งต่อข้อความอ้างชื่อ สธ. ประกาศประเทศไทยกำลังเข้าเฟส 3 มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 เป็นพันคน พร้อมขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง 35 สถานที่เสี่ยงในกทม.และต่างจังหวัด เป็นข้อมูลเท็จที่ถูกเผยแพร่ซ้ำ

## 10.นโยบายแยกผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ

สื่อที่นำเสนอ : Twitter

-ผู้ใช้ชื่อ @SrdKh ฝากถึง สธ. ว่า อยากให้ออกนโยบายแยกผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีอาการให้กักตัวนอกรพ. และให้มีคนเฝ้าไว้เหมือน SQ ใช้รพ.สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง เพราะหลังจากนี้สถานการณ์อาจรุนแรงขึ้น ทรัพยากรจะไม่เพียงพอ

### มาตรการของ สธ. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์แนวหน้า, thebangkokinsight, kapook

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า การระบาดโควิด 19 ระลอกใหม่นำเป็นห่วงเรื่องการกระจายเชื้อ ผู้ป่วยและคลัสเตอร์ แต่เชื่อว่าคนไทยจะร่วมมือป้องกันตัวเองสูงสุด ส่วนผู้ติดเชื้อใน กทม. กรณีจำเป็นอาจต้องตั้งหอสปีเทลรองรับการระบาดจำนวนมาก และอยากเสนอให้ล็อกดาวน์ กทม. โดยปิดกั้นการเดินทางของกลุ่มคนและในคลัสเตอร์ใหญ่ ๆ เช่น โรงเรียนเอกชน หรือแหล่งที่มีคนรวมตัวกันมาก ถ้าคุมได้ภายใน 14-28 วัน จะเริ่มต้นใหม่ได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (สยามกีฬา, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, js100, thaigov, workpointtoday, thestandard)

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. ยืนยันว่า รัฐบาล สธ. และ อย. ไม่ได้ปิดกั้นเอกชนในการนำเข้าวัคซีน และอยากเชิญชวนเอกชนนำเข้าด้วย เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชน โดยอย.พยายามเร่งรัดขั้นตอนการขออนุมัติการขึ้นทะเบียนภายใน 30 วัน เพื่อให้ทันต่อความต้องการ ด้าน ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ระบุว่า หากเอกชนต้องการนำเข้าวัคซีน ต้องประสานกับบริษัทผู้ผลิตเพื่อให้นำเอกสารมาขอขึ้นทะเบียน แต่ขณะนี้ หลายบริษัทผู้ผลิตมีนโยบายขายให้แก่ภาครัฐเท่านั้น เพราะเป็นวัคซีนใหม่ที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงมีเงื่อนไขให้รัฐจัดซื้อ เพื่อไม่ให้ผู้รับวัคซีนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ผลิต กรณีเกิดผลข้างเคียงรุนแรง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ mcot

-ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบุ ในช่วงสงกรานต์นี้ขอให้ประชาชนระวังตัวเองขึ้นสูงสุดตลอดเวลา เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้าน ขอให้อยู่กับครอบครัว ไม่ไปสถานที่เสี่ยง หากออกจากบ้านต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชนรายสัปดาห์, คมชัดลึก, เดลินิวส์, bangkokbiznews, mcot

-นายกฯ เน้นมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ในสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยเริ่ม 5 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป หากพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการแห่งใดให้ปิดอย่างน้อย 2 สัปดาห์

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, แนวหน้า, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, บ้านเมือง, กท.ธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, infoquest, springnews, js100, newtv, bangkokinsight, thaipbs, TNN, workpointtoday, mthai, isranews

-โฆษก ศบค. ระบุ ในการประชุมของ สธ. ร่วมกับหน่วยงานรพ.สังกัดของมหาวิทยาลัย พบว่าในช่วงเวลาสั้นๆ ที่ผ่านมา มีความแออัดเกิดขึ้นในรพ.รัฐและเอกชน ทั้งการขอรับการตรวจ รวมถึงผู้ป่วยจำนวนมากขึ้น ใช้เตียงมากขึ้น จึงเตรียมการโดย 1.ขอขยายเตียงในแต่ละรพ.เพิ่มขึ้นทั้งรัฐและเอกชน 2.เปิดมาตรการสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก และ 3.เตรียมรพ.สนาม เพราะฉะนั้นจังหวัดต่างๆ ควรเริ่มมีการจัดเตรียมความพร้อม สำหรับโควิด 19 สายพันธุ์อังกฤษ ในการดูแลรักษาอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเต็มที่ เพราะเคยมีกรณีที่อยู่ในสถานกักกันครบ 14 วันแล้วยังพบการติดเชื้อ ส่วนที่มาของเชื้อที่ทดสอบสวนโรค กรมควบคุมโรค จะลงไปหาเหตุ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-ก.การอุดมศึกษา เผย ไทยฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว 323,989 โดส โดยฉีดครบสองเข็มแล้ว 49,635 คน ผลข้างเคียงไม่มาก

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ, บ้านเมือง

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กักตัว 14 วัน หลังร่วมรุ่นเรียน วปอ.63 พบเพื่อนร่วมรุ่นติดเชื้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (สยามรัฐ)

-กองบัญชาการกองทัพบก สั่งกักตัว คกก.ตรวจเลือกทหารทั้งหมด หลังนักแสดง "แบงค์ ธิติ" ติดโควิดหลังจากเข้ารายงานตัวตรวจเลือกทหารที่ จ.ขอนแก่น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ, คมชัดลึก, isranews, thansettakij, mcot

-เลขาธิการ สปสช. ย้ำ ทุกคนในประเทศไทยหากเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงสามารถไปตรวจหาเชื้อโควิด 19 ได้ฟรี ที่รพ.รัฐและเอกชนทุกแห่ง ค่าตรวจตามดุลยพินิจของแพทย์เบิกจ่ายกับสปสช. ส่วนกรมควบคุมโรครับผิดชอบค่าตรวจแรงงานข้ามชาติ แนะนำหากเคยเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง เคยสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ และสงสัยว่าจะติดเชื้อ แม้ไม่มีอาการให้รีบมาตรวจแต่เนิ่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ

-รองปลัด กทม. เตือนผู้รับการฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรก เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 ตามกำหนดนัดหมาย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์

-คณะกก.โรคติดต่อ จ.ภูเก็ต สั่งปิดผับ-บาร์-คาราโอเกะ 10 วัน คุมโควิดกระจาย

**สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ**

-คกก.ควบคุมโรคติดต่อ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปรับแผนรับมือโควิด 19 ระลอกใหม่ หลังพบตัวเลขการติดเชื้อที่อ.หัวหิน จากสถานบันเทิงยังเพิ่มขึ้น เตรียมตั้ง รพ.หัวหิน 5 เป็น รพ.สนาม รองรับผู้ป่วยได้ 60 เตียง

**ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ****ผลิตภัณฑ์ลบริวารวัยเจริญ****สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย)**

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. กล่าว ออย. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง D.U.D โฆษณาทางเว็บไซต์ พบมีการสร้างเรื่องราวว่า ."ลูกชายจำแม่ตัวเองไม่ได้ เนื่องจากแม่ดูอ่อนกว่าวัยลง 20 ปี จากการใช้ผลิตภัณฑ์ต่อต้านริ้วรอยที่ทำจากสมุนไพรไทยพื้นบ้าน โดยมีการโฆษณาสรรพคุณว่า สามารถฟื้นฟู คืนความอ่อนเยาว์ ให้ผิวหน้าต่อต้านริ้วรอย ลดอายุได้ภายใน 3 เดือน เป็นการโฆษณาเกินจากจริง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อผู้บริโภค เนื่องจากเครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดประสงค์ เพื่อใช้ทำความสะอาดและเพิ่มความสวยงามเท่านั้น ไม่สามารถทำให้สัดส่วนของรูปร่างหรือรูปร่างเปลี่ยนแปลงได้ จึงเป็นการโฆษณาที่หลอกลวง เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อ

**ส่งเสริมอุดรธานีเป็นศูนย์กลางกัญชาโลก****สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)**

-นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 8 เปิดเผยว่า เขตสุขภาพที่ 8 มียุทธศาสตร์เป็นพื้นที่ศูนย์กลางกัญชาโลก ครอบคลุม 7 จังหวัด คือ อุดรธานี, หนองบัวลำภู, เลย, หนองคาย, บึงกาฬ, สกลนคร และนครพนม ซึ่งอนาคตอาจรวมถึงภาคอีสานทั้งหมด โดยมีอุดรธานีเป็นศูนย์กลาง เรื่องการผลิต-นำเข้า-ส่งออก ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ หรือตัวผลิตภัณฑ์ ได้เตรียมการและกำหนดหลักเกณฑ์ ตั้งแต่การขออนุญาตปลูกกัญชา ยังใช้ตามกฎหมายเดิม โดยเฟสแรก รพ.สต.ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน เข้ามาปลูกในพื้นที่ รพ.สต., เฟสสอง ให้ปลูกนอก รพ.สต.ได้ และเฟส 3 ไปดำเนินการใน จ.บุรีรัมย์ คือ ปลูกในระดับครัวเรือน ครัวเรือนละ 6 ต้น และนำโมเดลที่บุรีรัมย์มาขยายผล ในเขตสุขภาพที่ 8 เน้นกลุ่มที่ 1 วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตปลูกอยู่ในพื้นที่ รพ.สต.อยู่แล้ว 20 กว่าแห่ง จะต่อยอดให้ไปปลูกในระดับครัวเรือน และกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่เป็นวิสาหกิจชุมชนอยู่แล้ว แต่ยังไม่ปลูกกัญชามาก่อน หรือเป็นกลุ่มที่รวมกันใหม่เพื่อปลูกกัญชา มีเป้าหมายที่ 6,000 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 6 ต้น

**โรคไข้หัด****สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)**

-น.ส.พรหมลักษณ์ หอมมาลัย ผอ.รพ.สต.วังโป่ง เผยว่า มีชาวบ้านจาก 3 หมู่บ้านมาเข้ารับการรักษาโรคไข้หัดเกือบ 400 คน หลังจากไปกินลาบหมูดิบ จากงานบวชในหมู่บ้าน มีผู้เสียชีวิต 2 คน ทำให้ชาวบ้านเกิดความตื่นตระหนก แห่กันมาตรวจรักษา ส่วนใหญ่ไม่มีอาการจะให้กลับบ้าน ส่วนผู้ที่มีอาการต้องระดมพยาบาลจาก รพ.สต.พันชนะ และ รพ.สต.กุดพิมาน มาช่วยให้ย่ำฆ่าเชื้อกว่า 100 คน และคนที่อาการหนักต้องนำส่งต่อ รพ.ด่านขุนทด กว่า 100 คน

-ด้านนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นอภ.ด่านขุนทด เผยว่า ผู้ป่วยที่รักษาตัวขณะนี้ ถือว่าปลอดภัยแล้ว เตือนประชาชนควรบริโภคเนื้อสัตว์ที่ปรุงให้สุก และให้ขบวน อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เดินรณรงค์ให้ประชาชนเลิกกินเนื้อดิบ

**สปสช.คืนสิทธิกลุ่มชายขอบ****สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ)**

-ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า แม้ว่าภาพรวมของกลุ่มคนที่รอพิสูจน์สถานะและสิทธิ จะมีระบบหลักประกันสุขภาพรองรับแล้ว แต่ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนไทย ที่ไม่มีบัตรประชาชนเข้าไม่ถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แม้จะมีบุคคลคนยืนยันได้ก็จริง แต่เมื่อไม่มีหลักฐานก็เข้าไม่ถึงสิทธิ สปสช. จึงดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการพิสูจน์ ต้องมีการตรวจ DNA โดยนิติวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพ เพื่อให้คนเข้าถึงสิทธิได้ แต่หากอยู่ระหว่างการตรวจสอบการรับรองสิทธิ แล้วเกิดเจ็บป่วยไป รพ. ภาระจะอยู่ที่รพ. ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสังกัด สธ. ดังนั้น คณะทำงานจึงหารือกันว่าอาจจะของบประมาณเพื่อสำรองช่วยเหลือกลุ่มที่อยู่ระหว่างการรอยืนยันได้เข้าถึงสิทธิ โดยไม่ต้องเป็นภาระของหน่วยบริการ